



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. ๐๔๓ ๕๖๗ ๐๗๔

ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๑๒/๕๖๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากและเผยแพร่บน  
บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อ EB ๘ กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก เปิดเผยแพร่ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมกันนี้

เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป  
ให้ดียิ่งขึ้น เห็นควรนำประกาศดังกล่าวขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปิยะนุช เวชชะ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายสุพัตร บุรณะเวช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ตามประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	
วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก	
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
ปิยะนุช เวชชะ	ปิยะนุช เวชชะ
(นางปิยะนุช เวชชะ)	(นางปิยะนุช เวชชะ)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
สุวรรรัตน์ สุขกำเนิด	
นางสุวรรรัตน์ สุขกำเนิด	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	